

ศธ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งศึกษานิการจังหวัดและรองศึกษานิการจังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 22 ส.ค. 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิการจังหวัด และรองศึกษานิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่เพิ่มเติม ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ภาค ก และการประเมินความสามารถทางการบริหาร ภาค ข ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนน ภาค ก และ ภาค ข แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

๒. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๐ ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒

๓. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย และหากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

1.หนังสือแจ้งหน่วยงาน

2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข (ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด)

ที่มา [สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ](#)